



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักงานบริหารกลาง โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๑๙๖

ที่ ทส.๑๖๐๑.๓/ ๒๐๙๕๙ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอให้แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล
แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เรียน รองอธิบดีกรมไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ - ๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดให้มีโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๖-๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๘๙ คน ณ วัดในเขตกรุงเทพหรือปริมณฑล (ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ กรมป่าไม้ สามารถเสนอรายชื่อได้ จำนวน ๑๖ คน ดังนี้

๑. ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครบกำหนดปัญญาสมาจาร (๕๐วัน) หรือสตมวาร (๑๐๐ วัน) คราวละ ๙ วัน จำนวน ๒ คราว โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนปกติ

๒. การใช้สิทธิการลาตามข้อ ๑ ดังกล่าว ให้สิทธิแก่ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการมาแล้ว สามารถจะลาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ได้อีก

๓. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการ หากได้ลาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ไม่มีผลกระทบถึงสิทธิในการลาอุปสมบทในอนาคต

/๔. ผู้ลาอุปสมบท...

๔. ผู้ลาอุปสมบทต้องเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการที่ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้นเป็นโครงการอย่างชัดเจน ภายในระยะเวลาที่กำหนดของโครงการ แต่ไม่เกิน ๙ วัน หากอุปสมบทเป็นเอกเทศโดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการ จะไม่ได้รับสิทธิในการลาดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานแจ้งให้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ หากประสงค์จะสมัคร เข้าร่วมโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้แจ้งชื่อ พร้อมตำแหน่ง ส่งสำนักบริหารกลาง ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ หากครบจำนวนแล้วจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นายชลธิศ สุรัสวดี)
อธิบดีกรมป่าไม้